

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

quy hoạch, xây dựng các đề án theo lĩnh vực ngành; đầu tư nâng cấp nhiều công trình trọng điểm của tỉnh, nhất là các tuyến giao thông huyết mạch liên kết vùng. Lĩnh vực vận tải hàng hóa, hành khách phát triển, đáp ứng nhu cầu giao lưu kinh tế và nhu cầu đi lại của nhân dân; đặc biệt, đã cùng với các cấp, các ngành và nhân dân kiểm chế tai nạn giao thông, đưa Thái Bình thành một trong những tỉnh có thành tích tốt trong cả nước về giảm tai nạn giao thông cả về số vụ và thiệt hại. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo và triển khai quyết liệt theo chủ trương của Chính phủ và của tỉnh, nhất là việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và nghiêmtúc thực hiện phương án “5 tại chỗ”, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Công tác thanh tra được thực hiện đúng quy định của pháp

luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải; thiết lập trật tự kỷ cương trong hoạt động giao thông vận tải, ngăn chặn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế thời gian qua và nguyên nhân, Sở Giao thông Vận tải đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó chú trọng tham mưu quản lý tốt quy hoạch và triển khai thực hiện các đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đầu tư, nâng cấp và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông. Tham mưu, phối hợp thực hiện các dự án giao thông trọng điểm như: tuyến đường bộ ven biển; tuyến đường từ

thành phố Thái Bình đi cầu Nghin; đường tỉnh ĐT.464; các tuyến đường trục trong Khu kinh tế Thái Bình. Tham mưu, phối hợp với các ngành chức năng tìm kiếm nguồn vốn, nhà đầu tư để thực hiện một số dự án. Tăng cường công tác quản lý vận tải, xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe vi phạm các quy định về quản lý vận tải và kinh doanh vận tải...

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh hiện nay đồng thời thảo luận các giải pháp nhằm phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phù hợp, khoa học nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh thời gian qua đã có sự phát triển vượt bậc, đóng góp quan trọng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, giao

thông nội thị, giao thông nông thôn, giao thông kết nối phát triển mạnh mẽ, được người dân và các tỉnh bạn đánh giá cao. Trong kết quả chung đó có vai trò tham mưu quan trọng và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả của ngành Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ, so với yêu cầu phát triển thì chất lượng hệ thống giao thông, chất lượng quy hoạch, thiết kế, thi công vẫn còn những hạn chế, bất cập; tình khoa học, hợp lý, tính kịp thời, tính đồng bộ, toàn diện và tầm nhìn còn nhiều vấn đề phải nghiên cứu. Về định hướng phát triển trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ngành Giao thông Vận tải cần căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, thực tiễn và xu hướng phát triển để hình thành nên triết lý xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh, trong đó chú trọng các giải pháp phát triển hệ thống giao thông trong bối cảnh nguồn lực của tỉnh có hạn. Cần có tầm nhìn, tư duy một cách đồng bộ và toàn diện

trong phát triển các hệ thống giao thông trong tương lai. Trong công tác tham mưu phải nghiên cứu tham mưu phương án phù hợp và hiệu quả nhất, chú trọng những vấn đề phục vụ cho phát triển. Có giải pháp giải quyết hiệu quả đối với các vấn đề nổi cộm. Cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông Vận tải cần tiếp tục nâng cao chất lượng triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm và có phương pháp làm việc khoa học, bài bản để khắc phục khó khăn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Giao thông Vận tải tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành để cụ thể hóa vào quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành. Đồng chí tin tưởng với tầm nhìn, định hướng, kế hoạch và kết quả mới trong thời gian tới trên lĩnh vực giao thông vận tải sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển, tạo ra sự đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX.

THÔNG BÁO CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh không tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV mà tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh với Quốc hội. Chính phủ bằng văn bản.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xin thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV để cử tri và nhân dân trong tỉnh biết, tham gia đóng góp ý kiến, để xuất với Quốc hội, Chính phủ về chương trình kỳ họp, công tác xây dựng luật và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Các ý kiến, kiến nghị gửi bằng văn bản về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh hoặc qua thư điện tử: binhnyen44@gmail.com, trước ngày 10/3/2021 để Đoàn tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

DỰ KIẾN NỘI DUNG KỶ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

- Công tác lập pháp
 - Xem xét, thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).
- Hoạt động giám sát và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng
 - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
 - Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả hoạt động từ khi thành lập đến tháng 3/2021.
 - Thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 - Xem xét, quyết định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 - Xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác.
 - Xem xét, thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (trong đó có nội dung quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026).
- Các báo cáo của Chính phủ về
 - Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020;
 - Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2020 giữa các bộ, ngành, địa phương trong tổng mức vốn ngân sách trung ương năm 2020 đã được Quốc hội quyết định (nếu có);
 - Công tác bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước;
 - Tình hình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế năm 2020;
 - Việc triển khai thực hiện Nghị quyết về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diên Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

từ nguồn vốn hỗ trợ của trung ương và nguồn lực của địa phương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành và tổ chức thực hiện nhiều cơ chế, chính sách, tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng một số dự án, công trình trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân. Kỳ họp này có nhiều nội dung quan trọng, vì vậy đoàn chủ tọa kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị đúng đắn các vấn đề theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe và thảo luận các tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh; báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Hầu hết các đại biểu nhất trí với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo trình tại kỳ họp; đồng thời, đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét, quyết định về thời gian triển khai thực hiện các giai đoạn của dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 219, đoạn Thanh Tân - Vũ Quý, huyện Kiến Xương.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả, trách nhiệm trong quá trình công tác của các đồng chí chuyên công tác và nghỉ hưu theo chế độ; đồng thời, chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng bộ các chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước và của tỉnh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. UBND tỉnh khẩn trương thể chế hóa nghị quyết thành các quy định, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thời gian tới, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, vì vậy mỗi cấp, mỗi ngành phải chủ động có những giải pháp ứng phó hiệu quả với các tình huống nảy sinh; bảo đảm thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, các ban và các đại biểu HĐND tỉnh, các cấp ủy đảng, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời, đẩy mạnh vận động, phát huy vai trò của nhân dân tích cực tham gia tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

11 NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỶ HỌP

- Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.**
- Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.**
- Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.**
- Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.**
- Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách tuyến đê I xã Bình Thanh, xã Bình Định, xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.**
- Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 219, đoạn Thanh Tân - Vũ Quý, huyện Kiến Xương.**
- Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình: nhà khám chữa bệnh, trung tâm lọc máu, nhà căn lâm sàng, nhà hành chính và các hạng mục phụ trợ thiết yếu trên khu đất mở rộng Bệnh viện Đa khoa huyện Tiến Hải.**
- Nghị quyết về việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình.**
- Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021.**
- Nghị quyết về phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021.**
- Nghị quyết về việc ban hành quy định mức chi, thời gian hưởng hỗ trợ phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.**

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN LIỆT SĨ Diện hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ tử nạn động năm 2021

TT	Họ và tên	Năm sinh	Nguyên quán	Năm hy sinh	Cấp bậc, chức vụ	Đơn vị khi hy sinh	Tóm tắt trường hợp hy sinh
1	Bùi Đài	28/4/1915	Đông Lâm, Tiến Hải	28/10/1953	Không rõ	Mặt trận Điện Biên Phủ	Mất tin mất tích, đến nay chưa có chứng cứ phân biệt, đấu hàng, chiêu hồi, đảo ngũ.
2	Vũ Văn Định	1927	Thụy Phong, Thái Thụy	30/9/1945	Chiến sĩ giải phóng quân	Khu Hoàng Diệu, Thành phố Hà Nội	Trong khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ Khu Hoàng Diệu, Thành phố Hà Nội.
3	Trần Trú	1904	Vũ Lăng, Tiến Hải	6/2/1951	Du kích xã	Đội Du kích thôn Vũ Lăng, xã Thượng Hiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, từ năm 1954 là xã Vũ Lăng, huyện Tiến Hải, tỉnh Thái Bình	Ông Trần Trú tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1935 thuộc tổ chức hoạt động cách mạng tự vệ chiến đấu thôn Vũ Lăng, xã Thượng Hiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, từ năm 1954 là xã Vũ Lăng, huyện Tiến Hải, tỉnh Thái Bình. Từ năm 1937 - 1940 tham gia Hội thanh niên dân chủ làng Vũ Lăng Trình Phố là tự vệ chiến đấu, du kích xã. Năm 1940 - 1945 bị tù đày ở Thái Bình, Nam Định, Hòa Lò. Năm 1945, vượt ngục, tiếp tục tham gia lực lượng du kích thôn Vũ Lăng, xã Thượng Hiến, huyện Kiến Xương. Ngày 2/6/1951 trong khi hóa trang là người đi cây để làm viễn tiêu theo dõi địch đóng ở Bốt Trà Lý và Bốt Rục Dương thì bị chỉ điểm, địch phát hiện, bắt đưa về Bốt Trà Lý để tra khảo nhưng ông không khai báo gì. Ngày 2/6/1951, giặc Pháp đưa ông ra Đê Trà Lý bắn.
4	Nguyễn Quang An	1913	Tiến Phong, thành phố Thái Bình	1933	Nguyên là thanh niên yêu nước, học sinh trường trung học cơ sở Minh Thành, thị xã Thái Bình đã được giác ngộ cách mạng, được đứng trong hàng ngũ “những người cảm tình” của Học sinh đoàn.	Chi bộ Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, Đoàn Thanh niên cộng sản Đông Dương thị xã Thái Bình, tỉnh Thái Bình	Ông Nguyễn Quang An (tức Giám) được tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương, Chi bộ Đảng cộng sản thị xã Thái Bình giác ngộ lý tưởng cách mạng và tham gia rải truyền đơn ở thị xã Thái Bình vào đêm 30/4/1930, ông bị bọn tay sai đế quốc bắt giam và kết án 3 năm tù tại nhà tù Sơn La. Trong suốt thời gian ở nhà tù Sơn La, mặc dù bị tra tấn nhưng ông không chịu khuất phục, không khai báo. Ông hy sinh tại nhà tù vào cuối năm 1933.

THÔNG BÁO

Căn cứ công văn số 529/PJICO-CV-TGD ngày 01 tháng 03 năm 2021 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) V/v: “Thực hiện thu hồi, hủy ảnh chỉ theo thông tin số 22/2016/TT-BTC

“Công ty bảo hiểm PJICO Thái Bình trân trọng thông báo các loại GCN BH (theo danh sách dưới đây) cấp sau 0h ngày 01/03/2021 đều không có hiệu lực:

+ GCN BH ở tờ TNDS kết hợp TNNN có seri bắt đầu là “21.....” (là số tự nhiên đầu tiên trong dãy số có 10 chữ số ghi ở phần “Số” trên GCN BH). Cụ thể như sau: GCN BH ở tờ kết hợp TNDS và TNNN Mã số: 01/A-21 có seri bắt đầu là: “210000001”, seri kết thúc là: “2100300000” trừ các số seri sau:

77 680 seri ở tờ:

- 2000 seri từ số 2100220001 đến số 2100220000
- 3680 seri từ số 2100222321 đến số 2100226000
- 1000 seri từ số 2100227001 đến số 2100228000
- 71000 seri từ số 2100229001 đến số 2100300000

+ GCN BH xe máy kết hợp, có seri bắt đầu là “21.....” (là số tự nhiên đầu tiên trong dãy số có 10 chữ số ghi ở phần “Số” trên GCN BH). Cụ thể như sau: GCN BH xe máy kết hợp Mã số: 03/M-21 có seri bắt đầu là: “2100000001”, seri kết thúc là: “2101150000” trừ các seri sau:

187 725 seri xe máy:

- 5000 seri từ số 2100890001 đến số 2100895000
- 5000 seri từ số 2100902501 đến số 2100907500
- 2500 seri từ số 2100910001 đến số 2100912500
- 2500 seri từ số 2100915001 đến số 2100917500
- 2500 seri từ số 2100930001 đến số 2100932500
- 2500 seri từ số 2100955001 đến số 2100957500
- 5000 seri từ số 2100962501 đến số 2100967500
- 225 seri từ số 2100975026 đến số 2100975250
- 7500 seri từ số 2100980001 đến số 2100987500
- 2500 seri từ số 2100990001 đến số 2100992500
- 2500 seri từ số 2100995001 đến số 2100997500
- 150 000 seri từ số 2101000001 đến số 2101150000

“Nội dung đăng báo trên đây nhằm cho nội dung đã đăng trên số báo 8146, ngày 22 tháng 02 năm 2021, Báo Thái Bình”.

Vậy Công ty bảo hiểm PJICO Thái Bình xin thông báo với tất cả các quý c quan, ban ngành liên quan cùng khách hàng và đại lý được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO THÁI BÌNH

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI